

Kiến Xương

Hương tới ngày bầu cử

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện diễn ra thành công, thời gian qua, Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Kiến Xương đã chỉ đạo thực hiện các bước theo đúng quy trình, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo khí thế sôi nổi hướng về ngày hội lớn.



Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước hằng hải tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Xuân Vương, Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết: Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử, cùng với thành lập Ban Chỉ đạo, UBBC, huyện đã thành lập các tiểu ban, các tổ giúp việc phục vụ bầu cử và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Phòng Nội vụ huyện tham mưu UBBC huyện chỉ đạo MTTQ các cấp tổ chức hội nghị hiệp thương để giới thiệu người ứng cử và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử... Để cuộc bầu cử được thực hiện dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và đạt kết quả cao, Kiến Xương đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử nhằm kịp thời phát hiện, bổ sung, khắc phục những sai sót trong chỉ đạo và thực hiện các nội dung công việc liên quan đến bầu cử. Huyện đã thành lập 9 đoàn

kiểm tra công tác bầu cử tại 9 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện theo 5 đợt, bắt đầu từ ngày 28/2. Đến nay, các đoàn kiểm tra đã nghe các xã, thị trấn báo cáo công tác hiệp thương, dự kiến thành lập các tổ bầu cử, các điều kiện, phương tiện phục vụ bầu cử. Ông Nguyễn Đức Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Ninh cho biết: Đến nay, Ủy ban MTTQ xã đã thực hiện xong bước hiệp thương lần thứ nhất và phân bổ cơ cấu, số lượng, thành phần cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến giới thiệu người ứng cử; thực hiện

quy trình giới thiệu người ứng cử. Địa phương hiện có 1 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 1 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện và dự kiến giới thiệu 48 người để bầu 26 đại biểu HĐND xã. Đến nay, UBBC xã đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để chuẩn bị cho công tác bầu cử.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện

Ủy, Trưởng Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền bầu cử huyện cho biết: Tiểu ban đã chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; thấy rõ vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Hình thức tuyên truyền đa dạng: Trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan và tại các hội nghị. Nội dung thông tin, tuyên truyền sát với thực tế ở địa phương, được thực hiện thường xuyên, chia thành 3 đợt cao điểm nhằm bảo đảm các thông tin được truyền tải tới người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Hiện nay, Đài TTTT huyện đã tăng thời lượng phát sóng, truyền tải các thông tin về cuộc bầu cử, những điểm mới của cuộc bầu cử lần này tới người dân. Các ban, ngành, đoàn thể trong huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền giúp bà con hiểu bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân để chọn ra những đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Thời gian tới, huyện Kiến Xương tiếp tục triển khai các bước quy trình bầu cử, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng hiệp thương, bảo đảm dân chủ, đúng luật.

THU THỦY

35 năm giải thưởng Kovalevskaia

(nhandan.com.vn) Vừa qua, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức kỷ niệm 35 năm giải thưởng Kovalevskaia và trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2020.



Giải thưởng Kovalevskaia là giải thưởng uy tín thường niên dành tặng những tập thể, cá nhân nữ có thành tích xuất sắc. 35 năm qua, giải thưởng đã được trao cho 20 tập thể và 49 cá nhân nhà khoa học nữ xuất sắc trên các lĩnh vực toán, lý, hóa, sinh, nông nghiệp, y học, công nghệ thông tin...

Giải thưởng Kovalevskaia năm 2020 được trao tặng tập thể nữ Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và PGS, TS Trương Thanh Hương, giảng viên cao cấp Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội (Bộ Y tế) bởi những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu khoa học tự nhiên nói riêng.

Lễ trao giải thưởng Kovalevskaia năm nay có nhiều điểm đặc biệt ghi dấu ấn kỷ niệm 35 năm giải thưởng, là dịp để cùng nhìn lại chặng đường đồng hành của giải thưởng với nền khoa học Việt Nam từ khi đất nước đổi mới, khẳng định vai trò của các nhà khoa học nữ trong nghiên cứu và ứng dụng đã mang lại giá trị kinh tế cao và tinh nhân văn sâu sắc.

Tôn vinh áo dài Việt Nam qua câu chuyện của hiện vật

(nhandan.com.vn) Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và hưởng ứng tuần lễ áo dài do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức tiếp nhận hiện vật, hình ảnh, tài liệu với chủ đề "Ký ức và di sản".



Những chiếc áo dài được lấy cảm hứng từ các di sản như: "Vịnh Hạ Long" (nhà thiết kế Nguyễn Thủy); "Hát xoan" (nhà thiết kế Công Huân); "Quần thể di tích cổ đô Huế" (nhà thiết kế Phương Thanh); "Đền ca tì tử Nam Bộ" (nhà thiết kế Minh Hạnh); "Thành địa Mỹ Sơn" (nhà thiết kế Cao Duy); "Nhã nhạc cung đình Huế" (nhà thiết kế Ngọc Hạnh)... với các đường nét, họa tiết, màu sắc sinh động và ấn tượng đã được các nhà thiết kế đến từ mọi miền Tổ quốc tặng lại cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Hình ảnh áo dài đã trở thành biểu tượng của bản sắc, tinh thần và văn hóa Việt Nam, không chỉ tôn vinh và ca ngợi vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam mà còn chứa đựng trong mỗi tà áo là câu chuyện văn hóa. Những hiện vật được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam sẽ chuyển tải giá trị và thông điệp văn hóa, giúp công chúng trong nước và ngoài nước thêm hiểu, thêm yêu áo dài Việt Nam.

THU HOÀI

Dịch Covid-19 đã và đang tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội, đặc biệt là sản xuất, đời sống của người dân vùng có dịch. Chia sẻ những khó khăn của người nông dân, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ thu mua nhiều mặt hàng nông sản nhằm giúp đỡ người dân vùng có dịch vượt qua khó khăn.

Hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân vùng có dịch



Tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư phát miễn phí nông sản của Hải Dương cho người dân Thái Bình.

Không quản ngại thời tiết khó khăn, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư vẫn có mặt tại các địa điểm trên địa bàn huyện để phát miễn phí một số mặt hàng nông sản cho người dân. Những cây bắp cải, su hào, cà chua... được cán bộ, hội viên, tình nguyện viên của Hội phân chia thành từng túi, xếp ngay ngắn lên thùng xe tải; tất cả đều đã được kiểm dịch, bảo đảm an toàn trước khi đến tay người tiêu dùng. Ông Nguyễn Đình Sơn, xã Vũ Hội (Vũ Thư) cho biết: Tôi rất cảm ơn Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư đã phát miễn phí nông sản. Nông sản của tỉnh Hải Dương rất tươi ngon, bảo đảm chất lượng. Với tôi, đây vừa là hoạt động chia sẻ khó khăn lúc dịch bệnh vừa tăng thêm tinh đoàn kết của hai tỉnh Thái Bình và Hải Dương.

Ông Ngô Xuân Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư cho biết: Đến nay, Hội Chữ

thập đỏ huyện Vũ Thư đã phát miễn phí 15 tấn su hào, bắp cải và gần 2 tấn cà chua của tỉnh Hải Dương cho người dân tại 8 điểm trên địa bàn huyện. Toàn bộ kinh phí mua nông sản do các nhà hảo tâm tài trợ. Mỗi

điểm Hội chữ thập đỏ hơn 10 tình nguyện viên hỗ trợ phát nông sản cho bà con. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa bởi vừa giúp nông dân vùng có dịch tiêu thụ nông sản vừa phát từ thiện cho người dân quê mình.

các nhà hảo tâm đã thu mua 10 tấn rau, củ cho người dân chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Đây là hoạt động hưởng ứng chiến dịch "Chung sức cùng người dân tiêu thụ nông sản" do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động từ cuối tháng 2/2021 đến giữa tháng 3/2021, trong đó tập trung cao điểm từ ngày 24/2 - 5/3/2021. Bên cạnh việc giúp người dân Hải Dương tiêu thụ nông sản, Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn hỗ trợ 20 triệu đồng nhằm giúp bà con vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bà Hoàng Thị Chanh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Thông qua hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân tỉnh Hải Dương, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay của toàn xã hội giúp đỡ những địa phương gặp khó khăn do dịch Covid-19. Thời gian tới, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh tiếp tục vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ để tiếp tục giải cứu nông sản cho nông dân tỉnh Hải Dương cũng như của tỉnh Thái Bình. Ngoài ra, chúng tôi tích cực đăng tải, chia sẻ thông tin rộng rãi trên mạng xã hội để người dân biết về mục đích, ý nghĩa của hoạt động này, kịp thời hỗ trợ người dân vùng có dịch vượt qua khó khăn.

Thị trường lao động sau tết ít biến động

Sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các đơn vị, doanh nghiệp (DN) khởi động hoạt động sản xuất, kinh doanh; người lao động (NLĐ) khẩn trương bắt tay thực hiện công việc. Qua khảo sát, số lao động trở lại các DN chiếm tỷ lệ cao. Đây là những tín hiệu tích cực để các DN từng bước khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nâng cao năng suất lao động.

trở lại làm việc với quyết tâm cùng Công ty vượt qua khó khăn của dịch bệnh, nâng cao năng suất lao động. Theo báo cáo của Công ty, tổng số tiền Công ty thưởng cho NLĐ năm 2020 là trên 89,6 tỷ đồng, ngoài ra còn duy trì thưởng tuần, những ngày lễ, tết, các chính sách phúc lợi cho NLĐ với số tiền hàng chục tỷ đồng.

điển biến phức tạp song Công ty đã ký kết được các đơn hàng nên NLĐ rất yên tâm làm việc. Ngoài ra Công ty cũng đang tuyển dụng thêm 200 lao động để đáp ứng cho các đơn hàng đã ký.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, các DN đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để đón lao động trở lại làm việc. Bên cạnh đó, các DN tổ chức ký cam kết phòng, chống dịch với Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh để quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất.

Gần 99% lao động trở lại doanh nghiệp làm việc

Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao chỉ nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đề) hiện có 7 nhà máy với gần 15.000 lao động. Ngay từ trong năm 2020, Công ty đã ký kết được nhiều đơn hàng. Vì vậy, sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hầu hết NLĐ trong Công ty đều trở lại làm việc với tâm trạng phấn khởi. Chị Nguyễn Thị Bích chia sẻ: Công ty luôn thực hiện tốt các chế độ, chính sách và quan tâm đến đời sống NLĐ nên sau tết tôi và NLĐ trong Công ty đều

Với Công ty TNHH May Texhong (Khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình), năm 2020, dịch Covid-19 đã khiến 700 công nhân phải nghỉ việc và làm việc luân phiên. Tuy nhiên, cuối năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, Công ty ký kết được các đơn hàng, hoạt động sản xuất, kinh doanh hồi phục, bảo đảm việc làm ổn định cho NLĐ. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty chia sẻ: Trong tổng số trên 3.800 lao động làm việc tại Công ty, trước tết có khoảng 30 lao động viết đơn xin nghỉ việc do không sắp xếp được công việc gia đình, còn lại đều trở lại làm việc. Hiện tại, do dịch Covid-19 vẫn

Theo khảo sát của Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, sau tết, số lao động trở lại các DN làm việc chiếm tỷ lệ cao. Ông Nguyễn Doãn Chung, Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp và lao động, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cho biết: Đến nay, tại các khu công nghiệp, Khu kinh tế của tỉnh có 208 dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 72.000 lao động với thu nhập bình quân 5,8 triệu đồng/người/tháng. Dưới sự chỉ đạo sát sao, bằng nhiều biện pháp tuyên truyền nên dịp tết Nguyên đán vừa qua tại các khu công nghiệp không xảy ra ngừng việc, tranh chấp lao động liên quan đến tiền lương, thưởng tết, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm. Sau kỳ nghỉ tết, 98,6% lao động làm việc trước tết tại các DN đã trở

Phấn đấu tạo việc làm mới cho 34.500 lao động

Từ cuối năm 2020, hoạt động của các DN tại Việt Nam nói chung, Thái Bình nói riêng đang được hồi phục, nhiều DN tiếp tục tuyển dụng lao động để phục vụ sản xuất. Từ đầu năm nay, nhiều DN trong tỉnh đã thông tin tuyển dụng lao động như: Công ty Tân Đề, Công ty TNHH Minh Trí, Công ty TNHH TAV, Công ty TNHH May Hưng Nhân... với số lượng trên 3.000 người. Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình, số lượng DN có nhu cầu tuyển dụng lao



Công nhân Công ty TNHH May Texhong Thái Bình trở lại làm việc sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

động cũng như số lao động đến Trung tâm tìm việc khá đông. Các lĩnh vực cần tuyển dụng lao động chủ yếu là may mặc, giày da. Ông Bùi Văn Huân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình tổ chức

nhiều phiên giao dịch việc làm lưu động, trực tuyến, chuyên để dành riêng cho các ngành tuyển nhiều lao động; ứng dụng công nghệ hiện đại để thu thập, phân tích thông tin về thị trường lao động. Đối với lực lượng lao động thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tiếp tục có giải pháp đưa họ sớm trở lại thị trường. Ngoài ra, các ngành,

địa phương tiếp tục tổ chức đào tạo nghề cho NLĐ theo sát nhu cầu sử dụng lao động của các DN. Thông qua nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ phần đầu hoàn thành mục tiêu tạo việc làm mới cho 34.500 lao động trong năm 2021 và duy trì việc làm ổn định cho NLĐ.

NGUYỄN CƯỜNG